



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ปรัญญาคุณูปภัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ เนติบัณฑิตไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ สอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ และเริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (จังหวัดชัยภูมิ) ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ผู้พิพากษาจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในแวดวงตุลาการ มาตามลำดับ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกาได้ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา

ประมุขศาลยุติธรรม คนที่ ๓๔ อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการ
จนเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

นอกจากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายแล้ว ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ยังเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้แต่ง
ตำราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น ตำรากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และตำรากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทาง
ทะเลและการประกันภัยทางทะเล ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง ในด้านการวิจัย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอำนาจ ได้ทำการวิจัยเรื่องแนวโน้มและการพัฒนาระบบการคุม
ความประพฤติในประเทศไทย และเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้
ระบบเรือนจำในประเทศไทย ซึ่งได้นำเสนอต่อสถาบันความร่วมมือ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแห่งสหประชาชาติ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการคุมประพฤติที่ได้ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทำให้ระบบการคุมประพฤติมีความมั่นคง และเป็น
ปัจจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ได้อุทิศตนเพื่อการ
ศึกษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่ง แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ยังคงปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการสอน การบรรยาย และ
การให้ความรู้ด้านกฎหมายในสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมาย
อาเซียนประจำประเทศไทยและประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแห่งชาติ
สมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยด้วย

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอำนาจ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและใช้วิชาชีพทางกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม
อย่างเป็นที่ประจักษ์ และด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นคนดี
ที่สังคมยอมรับ เมื่อภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว จึงได้รับความ
ไว้วางพระราชหฤทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นนักวิชาชีพ
ด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้พัฒนางานวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณความดี และอุทิศตนเพื่อ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่าง
อันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

